

Cắm Hoa Vào Bình Hình Cầu Cầu

Bình hình cầu - Ở Á Đông rất hiếm bình cắm hoa hình cầu. Chỉ thấy bán một số ít bình bằng sứ hình cầu và rất mắc. Ở Âu Châu, những bình cắm hoa hình cầu thường bằng thủy tinh trong màu xanh hay màu mận.

Loại hoa nên dùng - Hoa tulipes các màu hay hoa marguerites cắm thành một hình cầu trên bình đựng hoa. Tulipes màu hồng hợp với bình màu xanh. Marguerites màu vàng hợp được với cả bình màu xanh hay màu mận.



Ở Á Đông có bông sen nhỏ màu sen hay màu trắng, cắm vào bình hình cầu bằng sứ rất nhỏ nhắn.

Phong khách có một bàn tròn ở giữa mà trang hoàng bằng một bình hoa hình cầu thì tôn hẳn vẻ đẹp nơi tiếp khách.

Trên một ghế đầu tròn cạnh một ghế tựa để ngồi đọc sách mà có một bình hoa sen hình cầu với thoang thoang mùi hương sen thì ngồi đọc sách thấy thoải mái và tâm hồn nhẹ nhàng.

KHUÊ TRANG

Góp Ý về bài "Tâm Mức Quan Trọng..."

A-Tâm mức quan trọng trong quá khứ, hiện tại.

Tôi thành thật khen ngợi tác giả KCH đã điếm danh không bỏ sót ngành hoạt động nào của mỗi AHCCGTVT.

Như trường hợp tôi (ghi mục 5) biết phải qua Bộ Y Tế du học Kỹ Sư Y Tế tại Mỹ. Về nước tôi chỉ liên lạc với các Thủy Cục với tư cách Đại Diện Bộ Y Tế, trong Hội Đồng Quản Trị Thủy Cục. Viết tới đây tôi lại nhớ đến những buổi họp Hội Đồng Quản Trị đầy tình thân hữu với các A.H. Nguyễn Hữu Tuấn (Giám Đốc STC) và Trường Như Nguyễn (Giám Đốc ĐNTC). Lúc nào tôi cũng biểu quyết ủng hộ mọi dự án của Thủy Cục vì Y Tế mà thiếu nước là thiếu tất cả.

Đến bây giờ lưu lạc xứ người, tôi cũng được nhắc tới (mục 17) "...Nhiều AH đã đem khả năng của mình đi phục vụ nhân loại ở rất nhiều nước trên thế giới, ở tất cả các lục địa và đại dương nữa."

Tôi hiện đang phụ trách việc xây cất Bệnh Viện và các Trung Tâm Y Tế ở Zaire, cố dịp giúp đỡ được nhiều người bệnh tật, nghèo khổ.

B-Tương lai của tâm quan trọng của Gia Đình CCGTVT.

Xin mỗi AH cố gắng:

- Cho con cháu noi tiếng Việt ở nhà và trong Cộng Đồng người Việt.

- Cố giữ truyền thống Việt Nam như dự ngày lễ Quốc Tổ Hùng Vương, thờ cúng ông bà, cha mẹ đã tạ thế.

- Theo gương dân Do Thái cho con cháu học hành thành đạt để năm giữ vai trò quan trọng về chính trị và kinh tế hầu có tiếng nói được kính nể và để mai sau có cơ hội trở về xây dựng nước Việt Nam tự do không còn Cộng Sản. Chắc chắn Cộng Sản sẽ tự nó đảo thái, tiêu diệt theo đà tiến hóa của nhân loại. Hạn các AH đã nhận thấy sự thay đổi lớn ở hai nước CS Trung Hoa và Liên Xô.